

UBND TỈNH BẮC NINH
CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL
BẮC ĐƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 646./BD-CBTĐDN
V/v công bố thông tin doanh nghiệp
theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP

Từ Sơn, ngày 16 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước;

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đương báo cáo nội dung công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định gồm những phần sau:

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội khác năm 2022.
3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCHC.



CHỦ TỊCH *Nguyễn Văn Ty*

Nguyễn Văn Ty
Nguyễn Văn Ty

BIỂU SỐ 3

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL

BẮC ĐUÔNG

MST: 2300109040

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm so với kế hoạch

Năm 2022, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất do UBND tỉnh giao, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, đất đai có nhiều biến động,... Bằng mọi biện pháp tích cực, chủ động, Công ty đã phối hợp với các địa phương, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thực hiện tốt công tác quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản,.... Quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi do Công ty quản lý, chú trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế. Cụ thể, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau.

a. Kết quả thực hiện chỉ tiêu chính:

* Chỉ tiêu diện tích tưới tiêu: Tổng diện tích cả năm: 48.193 ha.

Trong đó: + Phục vụ trong tỉnh: 46.119 ha.

+ Phục vụ tỉnh ngoài: 2.074 ha.

* Chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu: 245,247 tỷ đồng. Trong đó:

- Doanh thu từ cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi: 69,819 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Phục vụ trong tỉnh: 67,550 tỷ đồng

+ Phục vụ tỉnh ngoài:	2,269 tỷ đồng
- Thu khác:	0,634 tỷ đồng

b. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2022:

*** Công tác hợp đồng nghiệm thu:**

Năm 2022, công tác phục vụ tưới tiêu, cấp nước trong năm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, năng suất lúa cao, diện tích toàn Công ty đạt 97,5% so với kế hoạch. Diện tích sản xuất giảm do có Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích dân bỏ ruộng không canh tác,... tất cả đã tác động làm diện tích gieo trồng cây hàng năm tiếp tục giảm xuống.

*** Công tác kế hoạch:**

Công tác xây dựng kế hoạch năm: Công ty đã lập kế hoạch sản xuất và tài chính năm 2022 theo đúng thời gian qui định gửi cấp trên thẩm định trình UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất tài chính năm được UBND tỉnh giao tại quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 và thông báo của Sở Tài chính số 75/TB-STC ngày 22/3/2022, thông báo số 219/TB-STC ngày 17/11/2022, Công ty triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch, kết quả các chỉ tiêu thực hiện trong năm đều hoàn thành kế hoạch.

2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh

a. Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, Ban, Ngành đã phối hợp, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi tháo gỡ khó khăn cho Công ty thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các khoản phải trả cho CB-CNV trong toàn Công ty và các khoản chi khác đều được thanh toán kịp thời.

Công tác phục vụ tưới tiêu, cấp nước trong năm đáp ứng được nhu cầu sản xuất, góp phần thúc đẩy cây trồng phát triển cho năng suất hiệu quả cao, diện tích phục vụ toàn Công ty đạt 97,5% so với kế hoạch đề ra.

b. Khó khăn:

Là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực mang tính chất công ích, Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Đuống xác định nhiệm vụ chính là phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế. Về lâu dài, công ty xác định sẽ phấn đấu hoạt động chuyên nghiệp hơn và phát huy thêm những thế mạnh của Công ty bằng cách phát triển và mở rộng một số ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh những thuận lợi có được, Công ty còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Với nhiệm vụ chính là hoạt động công ích phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp và dân sinh, không mang tính chất kinh doanh có lợi nhuận. Trong những năm gần đây quá trình đô thị hoá tăng nhanh, dân số biến động, nhiều khu công nghiệp mới được xây dựng. Diện tích nông nghiệp có nhiều thay đổi, diện tích trồng lúa giảm đã làm tăng chi phí cho hoạt động sản xuất. Mặt khác, giá dịch vụ công ích thủy lợi vẫn giữ nguyên (Nhà nước quản lý giá mặt hàng này) như vậy lợi nhuận của Công ty sẽ bị giảm, thậm chí lỗ nếu không được bù giá.

- Quá trình biến đổi khí hậu gây nhiều diễn biến thời tiết phức tạp đã làm mực nước tại các triền sông xuống thấp. Mặt khác, việc đô thị hóa nông thôn, sự ra đời và phát triển mạnh của các khu công nghiệp, đang làm nguồn nước ngày một suy giảm gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tình hình sản xuất nông nghiệp trong những năm gần đây có biến động về diện tích. Tuy Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, nhưng hiện nay tại một số địa phương đặc biệt gần khu công nghiệp, dân bỏ ruộng ngày một tăng vì hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp ở những khu vực này đem lại thấp.

- Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, hiện nay cơ sở hạ tầng hệ thống kênh, mương, trạm bơm của các công trình thủy lợi đa số được xây dựng từ những năm 60, chi phí cải tạo sửa chữa hàng năm hạn chế dẫn đến công trình xuống cấp, hư hỏng đã ảnh hưởng đến khả năng tưới tiêu phục vụ sản xuất.



**BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Chỉ tiêu diện tích	ha	49.446	48.193
a	Tổng diện tích tưới tiêu phục vụ được hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	ha	47.412	46.119
	<i>Trong đó:</i> Vụ Xuân	ha	20.855	20.832
	Vụ Mùa	ha	20.937	19.712
	Vụ Đông	ha	4.479	4.435
	Thủy sản (theo năm)	ha	1.140	1.140
b	Tổng diện tích phục vụ ngoài tỉnh	ha	2.034	2.074
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	244,963	245,247
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	-
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,758	0,749
6	Tổng số lao động	Người	570	546
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	46,984	46,981
a	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,658	1,657
b	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	45,326	45,324

II. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự án.

Trong năm 2022 Công ty được giao thực hiện 01 dự án nhóm B, Dự án đang thi công hạng mục Khu đầu mỗi trạm bơm; Hệ thống điện cao, hạ thế; Cơ khí (máy bơm); Kênh và công trình trên kênh và Hạng mục Máy vớt rác tự động, về cơ bản dự án đang thực hiện đảm bảo đúng tiến độ được phê duyệt.

**BẢNG SỐ 2 : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH
NGHIỆP**

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án
1	Cải tạo nâng cấp TB Hữu Chấp, thành phố Bắc Ninh	279,952	279,952	0	0	188,182	2016-2023

2. Các khoản đầu tư tài chính khác: Không.

10904
CÔNG T
I.N.H.H
THÀNH
HẮC CÔ
HUY L
C ĐƯC
TN - T

BIỂU SỐ 4

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV
KTCTTL BẮC ĐƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm				
1.1	Sản phẩm 1	Ha	49.446	48.193	97,47
1.2	Sản phẩm 2				
.....					
2	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm	Trđ	148.842	149.126	100,19
3	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm	Trđ	148.842	149.126	100,19

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Hàng năm, thực hiện nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho Công ty, với nhiệm vụ quan trọng là tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn, Công ty đã chủ động xây dựng và điều hành tốt phương án tưới, tiêu khoa học, hiệu quả, đảm bảo cung cấp nước tưới và ứng phó kịp thời diễn biến thời tiết gây mưa úng không để “Xuân khô, Mùa úng”.

Bên cạnh điều hành và thực hiện công tác tưới, tiêu thì việc bảo vệ tài nguyên nước cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Công ty đã chủ động

phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và chính quyền các địa phương trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý hiệu quả các hành vi xả thải từ nguồn nước thải của các làng nghề và khu dân cư gây ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và môi trường, dân sinh.

Công tác kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm công trình thủy lợi, lấn chiếm lòng kênh, bèo rác, chất thải, ảnh hưởng ách tắc dòng chảy. Công ty cũng đã phối hợp xử lý quyết liệt. Nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi hiện có trong hệ thống. Đồng thời có biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm công trình thủy lợi.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Với nhiệm vụ điều hành và triển khai thực hiện công tác tưới, tiêu phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, tiêu cho khu công nghiệp và dân sinh, quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo Pháp lệnh và Luật Thủy lợi, đã đóng góp một phần và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh và nền kinh tế quốc dân trong lĩnh vực thủy lợi, nông nghiệp.

3. Trách nhiệm với nhà cung cấp.

Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ.

Triển khai công tác ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi, giám sát việc cung cấp và sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi.

Tiếp nhận, quản lý, duy tu bảo dưỡng và vận hành hiệu quả các trạm bơm mới tiếp nhận, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

Sử dụng nguồn lực được giao để mở rộng khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định của pháp luật.

Chủ động khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, phòng, chống các hành vi xâm hại hoặc phá hoại công trình thủy lợi.

Kiến nghị Chủ Sở hữu cấp kinh phí bảo trì, đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới, hiện đại hóa, xử lý khắc phục sự cố công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

Xây dựng và trình phê duyệt phương án giá dịch vụ công ích thủy lợi và phương án giá dịch vụ thủy lợi khác.

Tăng cường công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức sử dụng nguồn nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

VIỆN
STRIN
NG
BAC

Có trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đúng mục đích và hiệu quả, áp dụng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và cơ chế chính sách tài chính hiện hành.

Xây dựng phương án phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường.

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn Công ty quản lý.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền kịp thời xử lý các hành vi vi phạm công trình thủy lợi, giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước, chất thải đảm bảo nguồn nước tưới cho các tổ chức, cá nhân hưởng lợi nước.

Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, mưa ứng trước diễn biến thường tiết phức tạp, khó lường nhằm giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai gây ra.

Tiếp tục công tác đầu tư, nâng cấp, xây dựng và duy tu bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, nâng cao hiệu quả tưới, tiêu, chất lượng phục vụ.

5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực lao động.

Xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực khuyến khích người lao động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý với nhân viên trong công ty. Quán triệt ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với từng cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty. Mỗi cán bộ, người lao động tự xác định là: “Người lính trên mặt trận đồng ruộng” hãy “Phục vụ tốt” để “Thu tốt” kể cả khi thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ hay đặt hàng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá nhân lực hoàn thành công việc của nguồn nhân lực lao động tại công ty.

Hoàn thiện cơ chế chính sách, quy chế phân công, bố trí nguồn nhân lực lao động áp dụng các hình thức tổ chức quản lý lao động hợp lý.

Có thể khẳng định rằng, mạng lưới thủy lợi nói chung và hệ thống thủy lợi Bắc Đuống nói riêng ngày càng được nâng cấp và hiện đại hóa, có đóng góp quan trọng đối sự phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Để phục tốt cho sản xuất nông nghiệp, vấn đề thủy lợi đóng vai trò quan trọng vì: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” đồng thời mang tính chiến lược thông suốt sẽ đảm bảo việc tưới, tiêu phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, các địa phương và sự đóng góp của người dân, chắc chắn hệ thống thủy lợi phát triển bền vững, đáp ứng được sự mong đợi của người dân về nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, tiêu cho khu công nghiệp và dân sinh.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi để phát huy những mặt lợi, hạn chế những tác hại của nước, vừa là giải pháp, vừa là mục tiêu hết sức quan trọng đảm bảo sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn trong thời kỳ mới.



BIỂU SỐ 6**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL
BẮC ĐUỐNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Bắc Ninh
- Người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang
- Cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu:
 - + Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn
 - + Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải
 - + Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phương

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	1730/QĐ-UBND	31/12/2021	Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình bảo trì kết cấu tài sản thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống.
2	531/QĐ-UBND	29/12/2021	Quyết định giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022
3	591/QĐ-UBND	30/12/2021	Quyết định phân bổ vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 1).
4	24/QĐ-UBND	19/01/2022	Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp TB Quế Tân (trong đồng)

5	90/QĐ-UBND	19/01/2022	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp TB Thọ Đức (trong đồng)
6	120/QĐ-UBND	27/01/2022	Quyết định sắp xếp lại hạng Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống.
7	115/QĐ-UBND	25/01/2022	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp TB Quế Tân (trong đồng)
8	216/QĐ-UBND	03/03/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch diện tích được miễn tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022.
9	231/QĐ-UBND	09/03/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các GT tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án: Lắp đặt máy vớt rác tự động các TB Tân Chi, Phần Động, Kim Đôi 2
10	232/QĐ-UBND	09/03/2022	Quyết định phê duyệt danh mục bảo trì tài sản thủy lợi năm 2022 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống.
11	315/QĐ-UBND	29/03/2022	Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
12	290/QĐ-UBND	25/03/2022	Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hồng Thanh giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống
13	150/QĐ-UBND	30/03/2022	Quyết định giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương (đối với chủ đầu tư cấp tỉnh lần 1)
14	207/QĐ-UBND	26/04/2022	Quyết định phân bổ vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn xây dựng cơ bản – lần 1)
15	490/QĐ-UBND	25/05/2022	Quyết định phê duyệt diện tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021

16	507/QĐ-UBND	01/06/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
17	537/QĐ-UBND	10/06/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 đối với Người quản lý trong các Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
18	282/QĐ-UBND	27/06/2022	Quyết định đánh giá hiệu quả hoạt động xếp loại và công khai thông tin tài chính doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2021
19	283/QĐ-UBND	27/06/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021
20	656/QĐ-UBND	13/07/2022	Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thanh – Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đổng.
21	865/QĐ-UBND	30/08/2022	Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn
22	1067/QĐ-UBND	26/10/2022	Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và người quản lý quỹ đầu tư phát triển tỉnh năm 2021.
23	1154/QĐ-UBND	01/11/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đổng.
24	483/QĐ-UBND	09/11/2022	Quyết định giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương (đối với chủ đầu tư cấp tỉnh lần 4)
25	485/QĐ-UBND	09/11/2022	Quyết định phân bổ bổ sung vốn đầu tư công năm 2022.
26	494/QĐ-UBND	14/11/2022	Quyết định điều chuyển vốn đầu tư công năm 2022 (lần 3) và thu hồi nguồn vốn đầu tư công năm 2022.

27	1331/QĐ-UBND	22/11/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp TB Lương Tân.
28	1332/QĐ-UBND	22/11/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc dự án: Lắp đặt máy vớt rác tự động các TB Tân Chi, Phần Động, Kim Đôi 2

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

T T	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Văn Ty	1969	Thạc sĩ kinh doanh, Kỹ sư thủy lợi	32 năm công tác, trong đó có 17 năm làm công tác quản lý.	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng cơ điện, Chi cục TL Bắc Ninh. - Trưởng phòng cơ điện, Chi cục TL Bắc Ninh. - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống - Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống - Chủ tịch Công ty

2	Nguyễn Như Tuấn	1965	Kỹ sư thủy lợi	35 năm công tác, trong đó có 14 năm làm công tác quản lý	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Giám đốc Xí nghiệp Yên Phong, Công ty KTCTTL Bắc Đuống. - Đội trưởng Đội xây lắp - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống - Giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống
3	Nguyễn Trang	1977	Kỹ sư Điện	21 năm công tác, trong đó có 16 năm làm công tác quản lý	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng Cơ điện, Công ty KTCTTL Bắc Đuống - Phó giám đốc, phụ trách Xí nghiệp Dầu mồi Trịnh Xá-Long Từ, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống - Giám đốc, Xí nghiệp Dầu mồi Trịnh Xá-Long Từ, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống - Trưởng phòng Cơ điện, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống - Phó giám đốc Công ty
4	Nguyễn Tất Hoàn	1980	Thạc sĩ quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, Kỹ sư thủy lợi	18 năm, trong đó có 16 năm làm công tác quản lý	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng Quản lý nước và công trình. - Trưởng phòng Quản lý nước và công trình. - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống
5	Đào Tiến Lân	1962	Kỹ sư thủy lợi	38 năm công tác, trong đó có 25 năm làm công tác quản lý	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng Quản lý đề điều, Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh; - Trưởng phòng Quản lý đề điều và Phòng chống lụt bão, Chi cục thủy lợi Bắc Ninh; - Chi cục phó Chi cục đề điều và phòng chống lụt bão

					<p>Bắc Ninh;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi cục phó Chi cục thủy lợi Bắc Ninh - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống.
6	Phạm Ngọc Sơn	1975	Kỹ sư thủy lợi	<p>28 năm công tác, trong đó có 17 năm làm công tác quản lý</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Ban quản lý công trình, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống. - Trưởng Ban quản lý công trình, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống. - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống.
7	Nguyễn Thị Hồng Thanh	1969	Kỹ sư thủy lợi	<p>34 năm công tác, trong đó có 10 năm làm công tác quản lý</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống. - Phó phòng Kế toán tài chính, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống. - Kiểm soát viên Cty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống.
8	Trần Trọng Thiêm	1970	Cử nhân kinh tế	<p>29 năm công tác, trong đó có 13 năm làm công tác quản lý</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng Kế toán Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống. - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỜNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương (theo tháng)	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng/thu nhập khác
1	Nguyễn Văn Ty	Chủ tịch Công ty	18.900	7,30	226.800	36.870
2	Nguyễn Như Tuấn	Giám đốc Công ty	18.200	6,64	218.400	31.634
3	Nguyễn Tất Hoàn	Phó giám đốc Công ty	16.100	6,31	193.200	28.799
4	Đào Tiến Lâm	Phó giám đốc Công ty	16.100	6,31	193.200	27.368
5	Nguyễn Trang	Phó giám đốc Công ty	16.100	5,98	193.200	28.799
6	Phạm Ngọc Sơn	Phó giám đốc Công ty	16.100	5,98	193.200	23.435
7	Nguyễn Thị Hồng Thanh	Kiểm soát viên	16.100	5,98	193.200	24.035
8	Trần Trọng Thiêm	Kế toán trưởng	14.700	5,98	176.400	21.545

BẢNG SỐ 4: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

STT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	21/QĐ-BĐ	13/01/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty hỗ trợ CBCNV nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
2	92/QĐ-BĐ	23/02/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty chi thưởng Danh hiệu “giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2021 & hỗ trợ kinh phí cho lao động nữ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2023
3	103/QĐ-BĐ	01/03/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định phê duyệt kế hoạch vớt bèo, vật cản bề hút, kênh mương khơi thông dòng chảy phục vụ cấp nước, tưới tiêu
4	155/QĐ-BĐ	23/03/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định đồng ý cho CBCNV tham gia khóa học nghiệp vụ
5	201/QĐ-BĐ	08/04/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định giao dự toán chi sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2022 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống
6	242/QĐ-BĐ	22/04/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty để cho cho CBCNV nhân ngày 30/4 & 1/5
7	264/QĐ-BĐ	27/04/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định điều động CBCNV tham gia huấn luyện DQTV năm 2022
8	269/QĐ-BĐ	28/04/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định đánh giá Người quản lý công ty năm 2021
9	295/QĐ-BĐ	04/05/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định tiêu hủy một số vật tư thu hồi sau sửa chữa không còn tận dụng được
10	319/QĐ-BĐ	06/05/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty để hỗ

				trợ kinh phí buổi gặp mặt năm 2022 của hội hưu Công ty Bắc Đổng
11	333/QĐ-BĐ	11/05/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty chi tổ chức gặp mặt, tặng quà cho CBCNV, các cháu tật nguyên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2022 & khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc năm 2021-2022
12	377/QĐ-BĐ	17/05/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty để tổ chức đại hội Đoàn cơ sở năm 2022
13	480/QĐ-BĐ	31/05/2023	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty để hỗ trợ kinh phí Công đoàn cơ sở tổ chức hội thao năm 2022
14	519/QĐ-BĐ	09/06/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty để hỗ trợ tham quan nghỉ mát năm 2022
15	555/QĐ-BĐ	28/06/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định kéo dài thời gian giữ chức Phó giám đốc Công ty đối với ông Đào Tiến Lân
16	566/QĐ-BĐ	01/7/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định ủy quyền ký kết hợp đồng mua sắm vật tư, hàng hóa, thiết bị phục vụ bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng công trình thủy lợi
17	586/QĐ-BĐ	07/7/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ phúc lợi của Công ty để chi cho các đối tượng là thương binh & liệt sỹ
18	606/QĐ-BĐ	14/7/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định ban hành Quy chế dân chủ tại cơ sở
19	610/QĐ-BĐ	14/7/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022
20	688/QĐ-BĐ	10/8/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng của công ty thưởng cho các tập thể & cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022.

21	690/QĐ-BĐ	10/8/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định tặng thưởng, giấy khen cho tập thể & cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022
22	741/QĐ-BĐ	23/8/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty đề chi cho Người quản lý DN, KSV, CBCNV nhân ngày Quốc khánh 02/9/2022
23	755/QĐ-BĐ	25/8/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi chi cho Người quản lý DN, KSV, NLD trong Công ty nhân dịp Tết trung thu năm 2022
24	995/QĐ-BĐ	28/09/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đương
25	999/QĐ-BĐ	29/09/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định thành lập Hội đồng nâng bậc, nâng lương, chuyển ngạch lương, nâng ngạch lương năm 2022
26	1053/QĐ-BĐ	30/09/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến Công ty năm 2022
27	1054/QĐ-BĐ	30/09/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định ban hành Quy chế quản lý & sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi & Quỹ Người quản lý DN, KSV
28	1083/QĐ-BĐ	05/10/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng của Công ty năm 2022
29	1100/QĐ-BĐ	07/10/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định tạm giao kế hoạch tài chính năm 2022
30	1100B/QĐ-BĐ	07/10/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định phê duyệt tự toán thu, chi quản lý dự án năm 2022
31	1178/QĐ-BĐ	14/10/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty thưởng cho nữ CNVC – LĐ đạt danh hiệu “giỏi việc nước – đảm việc nhà” các cấp năm 2022 & hỗ trợ kinh phí cho LĐ

				nữ nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Liên hiệp phụ nữ
32	1272/QĐ-BĐ	02/11/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định thành lập tổ kiểm tra việc quản lý, thanh quyết toán các CT trong kế hoạch sửa chữa kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021-2022
33	1305/QĐ-BĐ	04/11/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022
34	1326/QĐ-BĐ	14/11/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến & tập thể lao động tiên tiến năm 2022
35	1327/QĐ-BĐ	14/11/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định tặng thưởng giấy khen năm 2022 cho tập thể & cá nhân
36	1328/QĐ-BĐ	14/11/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022
37	1336/QĐ-BĐ	16/11/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định đưa ra giá khởi điểm vật tư, tài sản thanh lý
38	1348/QĐ-BĐ	18/11/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định bổ sung mức tiền thưởng tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”
39	1358/QĐ-BĐ	21/11/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định giao kế hoạch tài chính năm 2022
40	1358B/QĐ-BĐ	21/11/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý thực hiện dự án sửa chữa các CT nằm trong kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2022
41	1370/QĐ-BĐ	22/11/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty để hỗ trợ tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng Công ty
42	1373/QĐ-BĐ	24/11/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định triệu tập cán bộ tham gia tập huấn DQTV năm 2023
43	1382/QĐ-BĐ	25/11/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty để hỗ trợ cho Đảng ủy, Ban chấp hành công đoàn, các tổ chức tham gia Hoạt động thể thao, văn nghệ

44	1426/QĐ-BĐ	07/12/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi cho Người quản lý DN, KSV, Người LĐ nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
45	1427/QĐ-BĐ	07/12/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi cho Người quản lý DN, KSV, Người LĐ nhân ngày Tết dương lịch 01/01/2023
46	1437/QĐ-BĐ	12/12/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm
47	1449/QĐ-BĐ	14/12/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định xử lý hủy công cụ dụng cụ qua nhiều năm sử dụng đã hỏng không tận dụng lại được
48	1450/QĐ-BĐ	14/12/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng cho các tập thể & cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022
49	1456/QĐ-BĐ	15/12/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định chi trả tiền lương & các khoản phụ cấp theo lương
50	1721/QĐ-BĐ	30/12/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật sau kết luận thanh tra
51	1733/QĐ-BĐ	30/12/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty hỗ trợ CBCNV nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023
52	1795/QĐ-BĐ	30/12/2022	Nguyễn Văn Ty	Quyết định ban hành danh mục hồ sơ và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành năm 2022 của Công ty Bắc Đổng

III. KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Kiểm soát viên

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hồng Thanh	1969	Kỹ sư thủy lợi	Kiểm soát viên	25/3/2019	

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

1. Báo cáo chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống
2. Báo cáo kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, công tác tưới ải vụ Xuân năm 2022, tình hình quản lý, thu hồi nợ, xử lý nợ tồn đọng, khả năng thanh toán nợ đến 31/12/2021; thẩm tra báo cáo tài chính, báo cáo giám sát, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; việc thực hiện chế độ đối với người lao động, thực hiện quỹ tiền lương, thù lao đối với Viên chức quản lý, người lao động của Công ty.
3. Báo cáo thẩm tra báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp năm 2021; Thẩm tra báo cáo tài chính quý I năm 2022 của Công ty; việc bảo toàn và phát triển vốn; thẩm tra tình hình trích lập và sử dụng các quỹ Công ty năm 2021 của Công ty.
4. Báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính các Xí nghiệp KTCTTL Quế Võ và Tiên Du năm 2021, quý I năm 2023; kiểm tra kết quả thực hiện sửa chữa lớn và tu bổ sửa chữa thường xuyên năm 2021 của Công ty.
5. Báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính Quý I năm 2022 các Xí nghiệp KTCTTL Yên Phong và Xí nghiệp ĐM Trịnh Xá – Long Từ trực thuộc Công ty.
6. Báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính 6 tháng đầu năm 2022; Kết quả chi trả tiền lương, tiền thưởng cho Viên chức quản lý và người lao động; công nợ phải thu, phải trả đến 30/6/2022; Kết quả nghiệm thu vụ Xuân năm 2022 của Công ty.
7. Báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Xí nghiệp KTCTTL Bắc Ninh; phương án phòng chống thiên tai năm 2022 và Kết quả họp đồng tưới, tiêu năm 2022 của Công ty.
8. Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện công tác thanh quyết toán sửa chữa lớn và khấu hao năm 2021 của Công ty Bắc Đuống
9. Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2022; tình hình thực hiện tiền lương của người lao động và viên chức quản lý Công ty 09 tháng; việc tuân thủ điều lệ Công ty của Công ty Bắc Đuống



10. Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác nghiệm thu tưới, tiêu vụ mùa năm 2022, thẩm tra tình hình trích lập và sử dụng các quỹ công ty 9 tháng đầu năm 2022; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022 của Công ty

11. Báo cáo kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập & sử dụng các quỹ của Công ty, kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính 11 tháng năm 2022, công tác chuẩn bị tưới ải cấp nước tưới vụ Xuân năm 2023 của Công ty

12. Các báo cáo khác theo yêu cầu của Chủ sở hữu.

IV. Báo cáo kết luận của cơ quan thanh tra

Kết luận thanh tra số 2012/KL-SNN ngày 23/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình, dự án do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống làm chủ đầu tư

Về việc thực hiện Kết luận số 2012/KL-SNN ngày 23/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty đã thành lập Hội đồng kỷ luật, nghiêm túc tiến hành kiểm điểm các đơn vị và các cá nhân liên quan, thực hiện đầy đủ các nội dung của Kết luận thanh tra.

Qua công tác thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước, Công ty nhận thức được những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm trong việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị. Từ đó có ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm, chức năng và nhiệm vụ của đơn vị./.

V. Tình hình sử dụng lao động

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Số lao động (bình quân)	Người	546
2	Mức lương trung bình của người lao động / năm	Triệu đồng	74,6
3	Tiền thưởng của người lao động / năm	Triệu đồng	11,6

3/9/2